





ที่ พป 0002/ว 155

1 มีนาคม 2555

เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครและคู่มือการสมัคร จำนวน 2 ชุด

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระในกำกับของประธานรัฐสภา จะจัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักบริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ตลอดจนชนชั้นกลางและสื่อมวลชน รวม 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตประชาธิปไตย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 และเปิดการศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยเรียนทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา 08.00-12.10 น. รวมระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน รายละเอียดตามเอกสารใบสมัครและคู่มือการสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าขอความกรุณาให้ท่านแจ้งแก่บุคคลในสังกัดของท่านที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้มีสัดส่วนโดยประมาณของการรับเข้าศึกษาตามประเภทผู้สมัคร ตลอดจนมีวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในใบสมัครและคู่มือการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสามารถเข้าศึกษาได้เต็มเวลา หากได้รับการคัดเลือก

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและคู่มือการสมัครได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  
ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันและเวลา  
ราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.kpi.ac.th](http://www.kpi.ac.th) และส่งใบสมัครพร้อมหนังสือยืนยัน  
การสนับสนุนให้เข้าศึกษาจากหัวหน้าหน่วยงาน และหนังสือรับรอง ภายในวันที่ 23 เมษายน  
2555 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ สถาบันพระปกเกล้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้บุคคลในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน  
และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
โทรศัพท์ 0-2141-9579-80  
โทรสาร 0-2143-8176